



# TRẠI HÈ NGÔN NGỮ

★ Dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 đến lớp 5

★ Thời lượng: 3 hành trình, 3 tuần/ hành trình, học từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng hoặc chiều tùy theo lịch từng trường)



## TRẠI HÈ TIẾNG ANH ENGLISH SUMMER ADVENTURE



★ Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài và trợ giảng Việt Nam

Trại hè Tiếng Anh “English Summer Adventure” mang đến những tiết học thú vị thông qua các trò chơi, bài hát, câu chuyện, dự án học tập về các chủ đề khác nhau trong mỗi hành trình:

★  
Làm giàu vốn từ, thực hành kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch để cùng nhau nghiên cứu một chủ đề cụ thể, thảo luận cách giải quyết vấn đề bằng Tiếng Anh.

★  
Rèn luyện cấu trúc ngữ pháp và 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.

★  
Giảng dạy bởi các Giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ của các Trợ giảng thuộc hệ thống Vinschool.

★  
Bài thuyết trình cuối mỗi hành trình, tăng cường khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh

### HÀNH TRÌNH 1: SPORTY AND HEALTHY

Mở rộng vốn từ, nghe và nói về các chủ đề: Sports, Exercise and fitness, Staying healthy. Rèn luyện cấu trúc ngữ pháp với các câu hỏi “What”, “Why”, “How”; một số thì trong tiếng Anh; kỹ năng viết qua việc lập kế hoạch 1 tuần của bản thân/ làm mini book/ từ điển bằng tranh/ guide book,....

### HÀNH TRÌNH 2: NATURE AND ME

Củng cố mở rộng vốn từ, nghe và nói về các chủ đề: A green world, Zoo-tastic, Caring for nature. Rèn luyện cấu trúc ngữ pháp với các câu hỏi “Where”, “What”, các mẫu câu “It’s...”, “They’re ...”, “...have/has...”; các thì trong tiếng Anh; luyện tập kỹ năng viết qua các chủ đề thú vị trong thiên nhiên, làm bản đồ cho sở thú, nội quy của công viên,....

### HÀNH TRÌNH 3: OUR DIVERSE WORLD

Mở rộng vốn từ, nghe và nói về các chủ đề: My life, My style, Music and dance, Arts and crafts. Rèn luyện cấu trúc ngữ pháp với các mẫu câu nói về sở thích (I like/ I don't like, ...), câu mô tả hoạt động ở các thì khác nhau, luyện tập kỹ năng viết thông qua chủ đề sở thích của bản thân, những người trong gia đình, khu phố...





# TRẠI HÈ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

★ Giáo viên: Giáo viên tiếng Nhật người Việt Nam và giáo viên Nhật Bản (xen kẽ một số buổi)

Đến với Trại hè Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, học sinh được "Học tiếng Nhật như một di sản văn hóa". Không chỉ học ngôn ngữ Nhật, phát triển toàn diện 4 kĩ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết, học sinh còn được làm quen với văn hóa Nhật Bản và học hỏi nếp sống, cư xử tốt đẹp của người Nhật.

## HÀNH TRÌNH 1: VUI KHÁM PHÁ

Phát triển vốn từ, các mẫu câu và luyện kĩ năng nghe nói về các chủ đề: Khám phá ngày Tết và mùa xuân Nhật Bản - Cùng ngắm hoa anh đào, các trò chơi dân gian Fukuwarai, Lễ hội búp bê, Lối sống của người Nhật, Ngày của bố, Ngày của mẹ.

## HÀNH TRÌNH 2: HÈ SÔI ĐỘNG

Luyện phát âm, kĩ năng nghe nói và phát triển vốn từ qua các chủ đề: Ngày Tết thiếu nhi, vườn bách thú vui nhộn, Radio Taiso - Văn hóa thể dục buổi sáng, Lễ hội mùa hè: Lễ hội Gion, Lễ hội Obon, Văn hóa nơi công cộng, Giao thông ở Nhật Bản.

## HÀNH TRÌNH 3: THỎA ĐAM MÊ

Phát triển vốn từ, các mẫu câu và luyện kĩ năng nghe nói về các chủ đề: Một ngày của học sinh tiểu học Nhật Bản, Đấu sĩ Sumo, Ninja Nhật Bản, Tớ thích Manga, Anime, Đồ ăn Nhật Bản rất ngon, Văn hóa Cảm ơn - Xin lỗi, Kĩ năng sống (khi có động đất, hỏa hoạn xảy ra).

## ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI:

★ Trại hè tiếng Anh "English Summer Adventure" Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh

★ Trại hè Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật Bản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

## THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên trại hè	Số hành trình	Số tuần/ hành trình	Số buổi/ tuần	Thời gian học	Học phí/ hành trình
Tiếng Anh "English Summer Adventure"	3 hành trình	3 tuần/ hành trình	5 buổi/ tuần (Sáng hoặc chiều)	Hành trình 1 (12/6 – 30/6)	5.250.000 VNĐ
Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật Bản				Hành trình 2 (3/7 – 21/7) Hành trình 3 (24/7 – 11/8)	3.900.000 VNĐ

## DỊCH VỤ BÁN TRÚ (dịch vụ lựa chọn)

Trại hè	Thời lượng	Phí/ hành trình	Điều kiện đăng ký
Trong tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6)	3 tuần/ hành trình	1.050.000 VNĐ	Không áp dụng cho học sinh đăng ký học 1 buổi/ ngày

## ƯU ĐÃI

GIẢM 3% VÀO TỔNG PHÍ KHI ĐĂNG KÝ  
VÀ NỘP PHÍ TỪ 2 HÀNH TRÌNH HOẶC 2 TRẠI HÈ TRỞ LÊN TRƯỚC NGÀY 25/5/2023